
 

 

 

मेट्र ोच्या वनाझ ते रामवाडी मार्गिकेचे वाघोलीपरं्यत 

र्वस्तारीकरण करावे – आमदार मुळीक 

 

ड ॉं. ब्रिजेश दीब्रित याॉंच्यासोबत मुळीक याॉंची बैठक.  



 

पुणे, ब्रद. १९ ब्रडसेंबर, २०१७ : वडगाव शेरी ब्रवधानसभा मतदार सॉंघाचे आमदार जगदीश मुळीक 

आब्रण महामेट्र ोचे व्यवस्थापकीय सॉंचालक ड . ब्रिजेश दीब्रित याॉंच्यात पुणे व ब्रपॉंपरी – ब्रचॉंचवड 

शहरात सुरू असलेल्या मेट्र ो प्रकल्पाच्या कामासॉंबॉंधी नागपूर येथे बैठक झाली. मेट्र ो प्रकल्पामुळे 

नागररकाॉंना फायदा होईल अशी अपेिा व्यक्त करीत मेट्र ोच्या वनाझ ते रामवाडी माब्रगिकेचे 

वाघोलीपयंत ब्रवस्तारीकरण करण्याची मागणी मुळीक याॉंनी केली. सध्या नागपूर येथे सुरू 

असलेल्या ब्रवधीमॉंडळाच्या ब्रहवाळी अब्रधवेशनासाठी आलेल्या मुळीक याॉंनी आपल्या मागण्याॉंचे 

ब्रनवेदन ड . दीब्रित याॉंच्याकडे सुपूदि  केले. 

मेट्र ो प्रकल्पामुळे वदिळीच्या रस्त्ाॉंवरील वाहतूक कोॉंडी कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेिा 

व्यक्त करून मुळीक याॉंनी महामेट्र ोच्या कामाचे कौतुक केले. पुणे मेट्र ो प्रकल्पाला पाब्रठॉं बा देत 

त्यासाठी सहकायि करण्याची भूब्रमकाही त्याॉंनी घेतली. याबरोबरच ब्रशवाजीनगर ते रामवाडी 

माब्रगिकेचे काम देखील लवकर सुरू करावे, असे मुळीक याॉंनी साॉंब्रगतले. या माब्रगिकेसॉंबॉंधीची 

ब्रनब्रवदा प्रब्रिया येत्या तीन मब्रहन्यात पूणि करून मेट्र ोचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात 

येईल, असे आश्वासन ड . ब्रिजेश दीब्रित याॉंनी ब्रदले. 

नागपूर मेट्र ो प्रकल्पाचे काम गतीने सुरू असल्याबद्दल मुळीक याॉंनी या वेळी समाधान व्यक्त 

केले.ब्रवशेषत: वधाि रस्त्ावरील मेट्र ोचे काम आब्रण या ब्रवभागातील उड्डाणपुलाच्या वरून जाणा-

या पुलावरील (डबलडेकर) मेट्र ो मागािचा त्याॉंनी उले्लख केला. मागील वषी ब्रडसेंबरमधे्य मुळीक 

याॉंनी नागपूरला भेट् ब्रदली होती. या ब्रठकाणी वषिभरात झालेल्या बदलामुळे आपण प्रभाब्रवत 

झालो असल्याची भावना त्याॉंनी व्यक्त केली. 

 


